

การส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมการและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	รายชื่อผลงาน
๑	นางวรรณณา อุทัยสุริ	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย google Classroom เรื่องการรับรู้เล่มใหม่
๒	นางสุจิตรา จีระรัตน์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง ๑ ของนักเรียนระดับ ปวส.๒ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
๓	นางบรรพิต เพชรสมทอง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยใช้สื่อการสอนและแบบฝึกทักษะ
๔	นางสุรรัตน์ บุญชด	การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสของผู้เรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
๕	นางสาวจิราภรณ์ ณะหนู	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่ชอบขาดเรียนในวิชาการอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ (๒๒๐๔-๒๑๑๑) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๖	นายธฤต สารกิตินภากุล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๑๑ ในรายวิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๒) ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๗	นางอุทัยวรรณ ทองชะโชค	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาการขายเบื้องต้นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ สาขางานการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๘	นางจุฑารัตน์ เสรีรักษ์	การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส วิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการตลาด
๙	นางนิภาวัลย์ สุวรรณรัตน์	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ด้วยสื่อประกอบการสอนและนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับส่วนประกอบทางการตลาด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning ของระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาการตลาด
๑๐	นายธนพล ชุมศรี	การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ในงานจักรยานยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ กลุ่ม ๒ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๑๑	นายกนกศักดิ์ มณี	การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงานรายวิชาบำรุงรักษารถยนต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
๑๓	นายสุชาติ พรหมราช	การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ออนไลน์ รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
๑๔	นายนราทร มุสิกเกษม	การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชางานเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๑๕	นายสมเกียรติ ธรรมรัตน์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชางานขับรถยนต์เรื่องการบังคับและการควบคุมรถยนต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ (ปวช.๓) สาขาวิชาช่างยนต์
๑๖	นายฉลอง แก้วสด	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชางานขับรถยนต์ เรื่องการบังคับและการควบคุมรถยนต์ ระยะสั้น โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	รายชื่อผลงาน
๑๗	นายนิกร นิลมาร	การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อให้ผู้เรียนไปศึกษานอกเวลา
๑๘	นายกำพล ศรีสุข	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชางานชักรถยนต์เรื่องการบังคับและการควบคุมรถยนต์ ปวช.๓
๑๙	นายพิท ทองคำ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการทำงานและการถอดประกอบเครื่องยนต์วิชางานจักรยานยนต์ ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ โดยเพื่อนและครูเป็นผู้ประเมิน
๒๐	นายปรีชา แสงทอง	การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการนำอุปกรณ์เขียนแบบไฟฟ้ามาเรียน ในรายวิชาเขียนแบบไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
๒๑	นายกนก จิตณรงค์	การพัฒนาทักษะการใช้มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ โดยใช้มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
๒๒	นายธวัช แก้วลอย	การแก้ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการนำอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร มาเรียน ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ระดับ ปวช.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
๒๓	นางสาวสุวิภา สุทธิ	การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า เรื่องการควบคุมไฟฟ้า ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
๒๔	นายสรพงษ์ จันทร์ตรี	แก้ปัญหาการคำนวณและต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
๒๕	นายณภรทร อินอุทัย	การสร้างและการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.๒ อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๖	นายทวนทอง การุณ	การแก้ปัญหาค่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียนให้มีทักษะและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้น ปวช.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒๗	นายสุวัฒน์ เจริญวรรณ	แก้ปัญหาทักษะการใช้มัลติมิเตอร์วัดโอโอดของนักศึกษาระดับ ปวช.๑ แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้ใบงานในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๒๘	นายอาทิตย์ ปิ่นทองพันธ์	การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัด ตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นของนักศึกษาระดับ ปวช.๑ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี โดยใช้กิจกรรมรวมกลุ่มร่วมทำกิจกรรม
๒๙	นายคมสัน สุวรรณภาค	สภาพปัญหาทักษะ เทคนิคการบัดกรีและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
๓๐	นายธนวัฒน์ วงภูตร	การประยุกต์ใช้แบบฝึกทักษะการประดิษฐ์เครื่องแขวนเล็กของนักเรียนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทัมตสสถานบำบัดพิเศษสงขลา รายวิชางานประดิษฐ์เครื่องแขวนเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๓๑	นางบุญยาพร สรรพเพทยพิศาล	การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชา อาหารว่างยอดนิยม ของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น
๓๒	นางกรรณิการ์ แก้วบ้านตรุด	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของผู้เรียน วิชา งานตกแต่งสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๓๓	นางสุมาลี รักโข	การใช้ชุดการสอน รหัสวิชา ๑๔๐๓-๖๒๐๒ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เล่มที่ ๓)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	รายชื่อผลงาน
๓๔	นางสุทธภา เพ็องขจร	การพัฒนาทักษะการตัดเย็บกระเป๋าโดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมรายวิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
๓๕	นางสาวกิตติการ์ ช่วยหนู	การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร รายวิชาคณิตฯ ร่วมกับการเรียนรู้แบบ Mortaie model
๓๖	นางสาวนัฐสินี ขวัญศรี	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำ ในวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๓๗	นางสาวอรทัย แซ่ชีว	การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนแบบ CLT เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทักษะการอ่านของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาช่างยนต์
๓๘	นางสาวโรสชาติ รอดเซ	การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๓๙	นางบุปผา ไตรเมศ	เรื่องการส่งเสริมเจตคติในการส่งงานแบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (๒๐๐๐-๑๓๐๑) นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.๑ กลุ่ม ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๔๐	นางสาวสุทัตตา หัตถุหมัด	การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (๕E) ที่มุ่งพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑
๔๑	นางสาวฮาซานะห์ โต๊ะแม	ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษามาลายู โดยใช้โปรแกรม Word wall ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๔๒	นายจักรารุช เพ็ชรไทยพงค์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเพศวิถีศึกษา โดยใช้เทคนิคหมวก ๖ ใบ เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเพศวิถี ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ๑ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
๔๓	นายมะซอรี มูฮอ	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปีที่ ๑ กลุ่มศูนย์สะบาย้อย แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
๔๔	นายธีรารัง เทพรัตน์	การแก้ปัญหา ทักษะการเขียนภาพสามมิติ โดยใช้สื่อผสมผสาน รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สำหรับนักเรียน ปวช.๑ ช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
๔๕	นายณรงค์ศักดิ์ โอบารี	สภาพปัญหาทักษะการเชื่อมไฟฟ้าของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒/๑ รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
๔๖	นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ EM ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายวิชาเกษตรผสมผสานของนักเรียนระดับ ปวช. แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนาทวี โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน